

**KHAI MẠC LỄ HỘI ĐỀN TRẦN THÁI BÌNH**

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà nhấn mạnh: Ngay từ đầu thế kỷ XIII, vùng đất Long Hưng xưa, huyện Hưng Hà ngày nay đã được nhà Trần chọn làm nơi dựng nghiệp. Đây là vương triều cường thịnh vào bậc nhất trong các triều đại phong kiến

Việt Nam. Vùng đất Long Hưng xưa không chỉ gìn giữ long mạch giúp vương triều Trần hưng vượng mà còn là hậu cứ hiểm yếu luyện binh khiển tướng, tích lũy lương thảo, chế tạo vũ khí, phụ trợ đắc lực cho công cuộc nuôi quân đánh giặc. Đây cũng là nơi yên nghỉ của các liệt tổ

nhà Trần, của Thái tổ Trần Thủ và ba vị vua đầu triều Trần. Với đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, huyện Hưng Hà luôn quan tâm, chú trọng công tác trung tu, tôn tạo, bảo tồn di tích, đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Việc tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình hàng năm nhằm khẳng định và tôn vinh công lao dựng nước, giữ nước

của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho cán bộ và nhân dân. Đồng thời, quảng bá, thu hút du khách thập phương đến với di tích.

Trong buổi khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình 2019 đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Trước lễ khai mạc, Ban tổ chức lễ hội

đã tổ chức lễ dâng hương tại mộ các vua Trần, lễ tế mở cửa đền, lễ rước thủy và bộ, lễ bái yết.

Lễ hội đền Trần Thái Bình 2019 diễn ra từ ngày 17 - 22/2 (13 - 18 tháng Giêng) với nhiều hoạt động tái hiện những phong tục, nghi lễ cổ truyền như thi cỗ cá, vật cầu, kéo lửa thổi cơm cần...

Chiều ngày 17/2, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam tại khu di tích đền thờ tổ họ Trần Việt Nam và đền thờ Thánh Mẫu Việt Nam (thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà).

Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam là sự kiện trọng đại trong đời sống tâm linh của bà con họ Trần Việt Nam; là nghi thức thiêng liêng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tình cảm huyết thống con cháu họ Trần hướng về cội nguồn, đoàn kết trong dòng họ và đoàn kết muôn dân trăm họ trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại đại lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của tổ tiên nhà Trần đã có công gây dựng một vương triều về vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại cho dân tộc một nền văn hóa rực rỡ trên tất cả các mặt: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội.



**KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ...**

(Tiếp theo trang 1)

cháy, nổ, vệ sinh môi trường. Đồng chí Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu ban quản lý các di tích không tiếp nhận công đức bằng hiện vật; không để xảy ra tình trạng mê tín, dị đoan, đổi tiền lẻ; tiếp tục kêu gọi nguồn xã hội hóa để thực hiện công tác bảo tồn, trùng tu di tích và tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đi kiểm tra công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội tại đền Tiên La và đền Trần Thái Bình (Hưng Hà).

**MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG Ở TIỀN HẢI...**

(Tiếp theo trang 1)

Tiền Hải chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân ra đồng cấy lúa xuân, bảo đảm đúng kỹ thuật; khoanh vùng đồng tiết nước cục bộ để đẩy nhanh tiến độ làm đất; theo dõi chặt chẽ lúa sau cấy để phòng chuột và sâu bệnh gây hại trong điều kiện vụ xuân ấm như hiện nay.

**Những loài lợn rừng thế giới nguy cấp và độc đáo**

(nhandan.com.vn) Với số lượng không còn nhiều, thậm chí rất ít và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, một số loài lợn rừng trên thế giới với những đặc điểm rất riêng nếu không được bảo tồn thì khả năng tồn tại là rất hãn hãn. Đặc biệt hơn, vùng phân bố của chúng ngày càng thu hẹp, chỉ có ở những quần đảo với cách biệt địa lý ngay cả với người dân bản địa. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ nhiều người, chúng đã tồn tại rất lâu. Cùng điểm qua những loài lợn mà rất ít người biết đến hoặc chưa từng nghe tên.

**Lợn hươu buru**



Loài lợn hươu buru (tên khoa học: Babyrousbabyrussa) chỉ có nguồn gốc ở vùng biển Celebes và các đảo xung quanh của Indonesia. Tuy nhiên, nơi sinh sống chủ yếu của lợn hươu buru chính là quần đảo Buru của Indonesia nên được gắn liền vào tên của loài lợn rừng này. Vào khoảng 10 triệu năm trước, biển Celebes đã tràn ngập bằng các mảnh vụn lục địa, bao gồm cả than đá, bị bóc ra từ các ngọn núi trẻ phát triển nhanh trên đảo Borneo. Khu vực sinh sống của nó là các bụi cây rậm trong rừng rậm nhiệt đới và các bụi lau sậy cũng như bên bờ các dòng sông và hồ nước. Chúng có ít hoặc không lông, lớp da lốm đốm màu nâu và xám, tạo điều kiện thuận lợi cho sự ngụy trang của chúng.

Lợn hươu buru thuộc Phụ lục I CITES - nghiêm cấm buôn bán quốc tế vì mục đích thương mại.

**Lợn rừng chân hươu nhỏ - loài thấp nhất**



Đây là loài có tên khoa học Sussalvanus và là một loài lợn cực kỳ nguy cấp thuộc họ Suidae, trước đây sinh sống trải rộng tại Ấn Độ, Nepal, và Bhutan, nhưng hiện nay chỉ còn tại bang Assam. Quần thể toàn cầu hiện tại khoảng 150 cá thể. Khác với các loài lợn khác, lợn rừng chân hươu nhỏ là loài lợn rừng thấp nhất thế giới. Cá thể có chiều cao đạt đến mức tối đa cũng chỉ đạt 25cm.

Lợn hươu chân nhỏ thuộc Phụ lục I CITES - nghiêm cấm buôn bán quốc tế vì mục đích thương mại.

**Lợn rừng Nam Mỹ lớn - loài có kích thước lớn**

Có tên khoa học là Catagonuswagneri, lợn rừng Nam Mỹ lớn là loài cực kỳ nguy cấp do chỉ còn khoảng 3.000 cá thể trên toàn thế giới. Phân bố chủ yếu ở Argentina, Bolivia và Paraguay. Bộ lông thường có màu nâu đến gần như xám. Một dải tối chạy dọc sau lưng, và lông trắng được tìm thấy trên vai. Catagonuswagneri khác với các loài lợn rừng khác thể hiện ở tai, mõm và đuôi dài hơn. Lợn rừng Nam Mỹ lớn có lông trắng quanh miệng và ngón chân sau thứ ba, tạo nên khác biệt đối với với các loài lợn rừng khác (chỉ có hai ngón). Nhưng nét đặc biệt lớn nhất là các răng nanh trên của lợn rừng Nam Mỹ lớn chỉ xuống dưới thay vì chia ra ngoài và lên trên như các loài lợn rừng khác. Cũng do kích thước lớn nên lợn rừng Nam Mỹ lớn cũng đạt trọng lượng lớn nhất với 50kg.

Lợn rừng Nam Mỹ lớn thường sống thành bầy đàn với khoảng 10 cá thể và chúng thường di chuyển liên tục trong nhiều ngày, tối đa là 42 ngày. Theo điều tra của các nhà bảo tồn, lợn rừng Nam Mỹ lớn mặc dù có bé ngoài "ngầu", hay cắn các vật xung quanh nhưng không tỏ ra hung dữ như những loài khác. Chúng giao tiếp với nhau bằng nhiều âm thanh khác nhau, từ tiếng cầu nhàu đến tiếng rầm rầm. Lợn rừng Nam Mỹ lớn thường xuyên tắm trong bùn hoặc bụi.

Lợn rừng Nam Mỹ lớn thuộc Phụ lục I CITES - nghiêm cấm buôn bán quốc tế vì mục đích thương mại.

**Sử dụng sản phẩm dinh dưỡng Modilac nhiễm Salmonella Poona có thể gây tử vong**

Sở Công Thương vừa có công văn chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh dừng kinh doanh và thu hồi các sản phẩm dinh dưỡng Modilac (một loại sữa) vì bị cảnh báo nhiễm Salmonella Poona có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng.

Bà Tô Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, ngay sau khi nhận được Công văn số 77/SYT-NVY ngày 30/1/2019 của Sở Y tế về việc giám sát sản phẩm dinh dưỡng Modilac bị cảnh báo nhiễm Salmonella Poona có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng, Sở Công Thương đã có công văn chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh dừng kinh doanh và thu hồi các sản phẩm này không để lưu thông trên thị trường. Theo đó, các đại lý, nhà phân phối, siêu thị, cửa hàng bán lẻ thực phẩm thực hiện ngay việc dừng kinh doanh, thu hồi và thông báo đến các hệ thống chi nhánh thuộc quản lý của cơ sở các sản phẩm dinh dưỡng Modilac bị cảnh báo nhiễm Salmonella Poona.



DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM THU HỒI  
(Ban hành kèm theo công văn số 243/ATTP-STP ngày 29/01/2019 của Cục An toàn thực phẩm)

Tên sản phẩm	Số lô
MODILAC EXPERT AR 1 900G	11809217
	149809517
MODILAC EXPERT AR 1 900G CAM VTN	99607717
MODILAC EXPERT AR 2 900G	308603718
	269704218
	93804418
	150804518
MODILAC EXPERT AR 2 800G	258804818
MODILAC EXPERT AR 2 900G CAM VTN	98063418
MODILAC EXPERT SL 400G	130604312
	301604612
	158704912
	274805512
PRE MODILAC EXPERT 400G	13605014
	195700114
MODILAC EXPERT PREMA 400G	178800214
MODILAC EXPERT RIZ 1 800G	109813209
MODILAC EXPERT RIZ 1 800G CAM VTN	117611209
MODILAC EXPERT RIZ 2 800G	107717510
	319616610
	295820010
MODILAC EXPERT RIZ 3 800G	108700924

cụ thể. Salmonella Poona là loại vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa và có thể biến thành dịch gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, nhất là trẻ em và người già có sức đề kháng kém. Ông Trần Đăng Chuẩn, Phó Chi cục trưởng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) cho biết: Người bị nhiễm vi khuẩn Salmonella Poona có biểu hiện đi ngoài, buồn nôn; nếu bị nhiễm nặng có thể gây rối loạn

thần kinh, thậm chí dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời. Vi khuẩn này bị tiêu diệt ở nhiệt độ dưới 4 độ C hoặc ở nhiệt độ cao 100 độ C. Tuy nhiên, khi pha sữa để sử dụng, không ai pha với nước có nhiệt độ thấp hoặc cao ở mức cho nên vi khuẩn vẫn tồn tại và gây hại cho sức khỏe người sử dụng.

Trước những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng

đồng và xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và chỉ đạo phòng y tế, trung tâm y tế các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và thông tin cho các tầng lớp nhân dân, thông báo cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, phân phối thực phẩm dừng kinh doanh và thực hiện nghiêm việc thu hồi các sản phẩm dinh dưỡng